

Tiến sĩ Frank Ranelli
Giám Đốc Học Khu

29 Tháng Bảy, 2021

Kính gửi Gia Đình Piscataway:

Tuần trước, ban lãnh đạo Học Khu đã họp trong ba ngày để thảo luận, động não và lập kế hoạch cho năm học 2021-2022. Chúng tôi rất mong được chào đón tất cả các sinh viên học toàn thời gian, năm ngày một tuần trở lại, theo chỉ dẫn của Bang New Jersey. Việc lập kế hoạch của chúng tôi được hướng dẫn bởi mục tiêu đó và chúng tôi sẽ thông báo tất cả các bước chúng tôi đang thực hiện để đảm bảo sự trở lại an toàn cho tất cả mọi người vào tháng 8. Trong khi đó, chúng tôi có tin tức quan trọng liên quan đến Truyền thông của Học khu:

Hệ thống Thông báo của School Messenger:

Khi chúng tôi chuẩn bị cho năm học 2021-2022, chúng tôi sẽ chuyển sang Hệ thống Thông báo School Messenger để phục vụ gia đình của chúng tôi hiệu quả hơn. Điều này sẽ cải thiện giao tiếp của chúng tôi vì cả người giám hộ sẽ có thể nhận được tin nhắn, email sẽ dễ đọc hơn, ứng dụng có sẵn và tính năng nhắn tin văn bản sẽ sớm có sẵn.

Vui lòng xem lại tờ thông tin được chèn bên dưới— nó bao gồm thông tin bổ sung về việc thiết lập tài khoản School Messenger của bạn để bạn nhận được thông tin chính xác theo cách bạn muốn nhận nó: đến điện thoại di động, điện thoại nhà riêng, điện thoại cơ quan, email cá nhân, email cơ quan hoặc bất kỳ kết hợp nào trong số này.

Bước đầu tiên là đảm bảo tất cả thông tin liên hệ của người giám hộ của bạn được liệt kê trong [Genesis](#) là chính xác. Tất cả các tin nhắn chỉ có thể được gửi đến các số điện thoại và địa chỉ email được liệt kê trong Genesis. Chúng tôi sẽ gửi hướng dẫn đầy đủ về cách thiết lập tài khoản School Messenger của bạn vào tháng 8.

Phân phối bữa ăn mùa hè

Xin hãy nhớ rằng phân phối bữa ăn mùa hè của chúng tôi tiếp tục vào các ngày thứ Tư từ 3:00 chiều - 6:00 chiều đến cuối tháng 8 tại Arbor, Schor, Conackmack và Tòa nhà Hành chính. Bạn có thể nhận các bữa ăn hàng tuần hoặc bất cứ khi nào bạn cần.

Tôi hy vọng các bạn đang tận hưởng một mùa hè thư giãn và tôi mong được chào đón các học sinh của chúng ta vào tháng Chín.

Rất chân thành,



Tiến sĩ Frank Ranelli
Tổng Giám đốc Trường



IMPORTANT ANNOUNCEMENT!

**PISCATAWAY SCHOOLS IS SWITCHING TO THE
SCHOOL MESSENGER ALERT SYSTEM
TO SERVE OUR FAMILIES MORE EFFECTIVELY**

Our New Alert System Will Improve Communications for the 2021-2022 School Year!

- Emails will be more readable in regular email format.
- Phone messages/emails can be received by both custodial guardians. This will be helpful to families whose children split time between households.
- Both guardians with emails listed in our Genesis database can set up a School Messenger account.
- Both guardians can opt to receive information at one or more phone numbers—or they can opt out of phone messages.
- School Messenger also has an App, and district messages will be available in one place for easy retrieval and referencing.
- Text messaging will be available as an opt-in soon.

— **What to do now:**

School Messenger uses phone numbers and emails found in your Genesis account. [Check Genesis now.](#) Make sure all guardian email addresses and phone numbers are up to date. If changes are needed, contact your school's main office as soon as possible.

— **What to do in August:**

In August, we will send complete instructions to set up your School Messenger account.